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รายงานการประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 

บริษัท เอสวีไอ จ ากัด (มหาชน) 
ประชุมเม่ือวันศุกร์ ที่ 22 เมษายน 2565 

 โดยเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  
ณ ห้องประชุม ส านักงานใหญ่ของบริษัทฯ 

 เลขที่ 141-142 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมบางกะดี ต าบลบางกะดี อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 
 เร่ิมประชุมเวลา 09:30 น. 
รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์  ประธานคณะกรรมการ กรรมการอิสระ  
     ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
2. นายตรีขวญั บุนนาค  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 
                                                                         ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
3. นายโสภณ บุณยรัตพนัธ์  กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 
     ประธานคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
4. นายชชัวาล เอ่ียมศิริ  กรรมการ 
5. นายราลฟ์ โรเบิรต ไทย ์  กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 
 
รายนามกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 

1.  นาย ชชัวาลย ์เจียรวนนท ์  กรรมการอิสระ 
 
รายนามผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวอรวรรณ   เตชวฒันศิริกุล ผูแ้ทนจากผูต้รวจสอบบญัชี บริษทัส านกังานอีวาย จ ากดั 

2. นางสาวธีรพร จารุกรปรีชา  ผูแ้ทนจากผูต้รวจสอบบญัชี บริษทัส านกังานอีวาย จ ากดั 

รายนามผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 

1.  นายสมชาย สิริปัญญานนท์  President – Subsidiary and Business Development  

2.  นายอพิรักษ ์แสงส่ี  ผูอ้  านายการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

3.  นายกริช ล้ีถาวร   M&A Executive 
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 นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์  ประธานคณะกรรมการ ท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม ได้แนะน า
คณะกรรมการบริษทัฯ ผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชี ของบริษทั จากนั้นประธานฯ แถลงว่ามีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ย
ตนเอง รวม 14 ราย นบัจ านวนหุน้ 29,749,150 หุน้ และโดยการมอบฉนัทะรวม 53 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้1,771,919,909 
หุ้น รวมผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 67 ราย นบัจ านวนหุ้นได ้1,801,669,059  หุ้น คิด
เป็นร้อยละ 83.6736 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั ซ่ึงคงเหลือหุ้นจ านวน 2,153,210,026 หุน้ จาก
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 2,170,616,326 หุ้น โดยไม่นับรวมหุ้นซ้ือคืน ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นเม่ือ 
วนัท่ี 11 มีนาคม 2565 มีจ านวน 17,406,300 หุ้น  ครบเป็นองคป์ระชุม ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุมใหญ่สามญัผูถื้อ
หุน้ประจ าปี 2565 

ประธานฯไดป้ระกาศเชิญผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทั นางสาวธีรพร จารุกรปรีชาเขา้ร่วมเป็นกรรมการตรวจ
นบัคะแนนร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ  

จากนั้น ประธานฯ ขอให้นายฐาภพ คล่ีสุวรรณ  เลขานุการบริษัท ช้ีแจงถึงวิธีการนับคะแนนเสียง ซ่ึง
เลขานุการบริษทัช้ีแจงสรุปดงัน้ี 

- การประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวนัน้ี บริษทัฯ ด าเนินการผ่านระบบ
ควบคุมการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของบริษทัผูใ้ห้บริการ คือ บริษทั ควิดแลบ จ ากดั ซ่ึงไดรั้บการรับรองระบบ
ควบคุมการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์จากส านักงานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA แลว้ โดยผูถื้อ
หุ้นสามารถเข้าร่วมประชุม E-AGM ผ่านคอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือได้ นอกจากน้ี ผู ้
ให้บริการยงัไดจ้ดัให้มีการบนัทึกเสียงและภาพของการประชุมตลอดระยะเวลาท่ีมีการถ่ายทอดการประชุมในรูปแบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ และบนัทึกขอ้มูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ของผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกคนไวเ้ป็นหลกัฐานตามกฎหมายดว้ย 

- บริษทัไดเ้ผยแพร่ขอ้ปฏิบติัส าหรับการเขา้ประชุม E-AGM และไดจ้ดัส่งช่ือผูใ้ช ้(Username) และรหัสผูใ้ช ้
(Password) พร้อม Weblink และคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ทางอีเมล (e-mail) ให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ี
ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมแลว้ และดว้ยเหตุผลในดา้นความมัน่คงปลอดภยั ห้ามผูถื้อหุ้นเปิดเผยช่ือผูใ้ชแ้ละรหัสผูใ้ช้
แก่บุคคลอ่ืน หรือพยายามลงช่ือเขา้สู่ระบบดว้ยอุปกรณ์อีกเคร่ืองหน่ึงในเวลาเดียวกนั ซ่ึงหากมีการลงช่ือเขา้สู่ระบบ
จากอุปกรณ์เคร่ืองท่ีสอง การลงช่ือเขา้สู่ระบบก่อนหนา้จะถูกตดัออกจากระบบโดยอตัโนมติั 

- ในการออกเสียงลงคะแนน ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเองจะสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตาม
จ านวนหุน้ท่ีท่านถืออยู ่คือ 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง ในแต่ละวาระ ส่วนผูท่ี้รับมอบฉันทะ จะถือผลการออกเสียงในแต่ละวาระ
ตามหนงัสือมอบฉันทะท่ีผูถื้อหุ้นมอบฉันทะมา ดงันั้นจึงขอให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนให้ตรงกบัหนังสือ
มอบฉันทะดว้ย ส่วนในกรณีท่ีจะมีผลให้การลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ คือผูรั้บมอบฉันทะไดล้งคะแนนเสียงมากกว่า
จ านวนหุน้ท่ีไดรั้บมอบฉนัทะมา 

- การลงคะแนนเสียง ให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะคล๊ิกเขา้ไปในเมนู “ลงคะแนนเสียง” จากนั้น ให้คล๊ิก
เลือกปุ่ มใดปุ่มหน่ึง ของปุ่ ม เห็นดว้ย หรือ ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง และกด “ส่ง 

- การนบัคะแนนเสียง จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุ้นท่ีลงคะแนนเสียง เห็นดว้ย หรือไม่เห็นดว้ย หรือ งด
ออกเสียง ในแต่ละวาระเท่านั้น หากผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะไม่ลงคะแนนเสียงในระบบจะถือว่ามีมติอนุมติักับ
วาระท่ีน าเสนอนั้น ส่วนผูท่ี้เขา้ประชุมโดยการรับมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้นท่ีไดอ้อกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบ
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ฉันทะแลว้ว่า “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” บริษทัฯจะบนัทึกคะแนนตามท่ีผูถื้อหุ้นไดแ้สดงความ
ประสงคอ์อกเสียงลงคะแนนไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะซ่ึงบริษทัฯไดบ้นัทึกคะแนนในวาระดงักล่าวไวล่้วงหนา้แลว้  

- นอกจากน้ี ใคร่ขอช้ีแจงเพิ่มเติมวา่ บริษทัฯไดเ้ปิดรับลงทะเบียนตลอดระยะเวลาการประชุมผูถื้อหุ้นจนกว่า
การประชุมจะแลว้เสร็จ ดงันั้น จ านวนผูถื้อหุ้นและจ านวนหุ้นในแต่ละวาระการประชุมอาจมีการเปล่ียนแปลงไปตาม
จ านวนผูเ้ขา้ประชุมท่ีไดรั้บลงทะเบียนไว ้

- ผูถื้อหุ้นท่ีลงทะเบียนภายหลงัจากการประชุมเร่ิมแลว้ จะไม่นบัเป็นองคป์ระชุมส าหรับวาระการประชุมท่ีมี
การสรุปผลการลงคะแนนเสร็จส้ินแลว้ 

เม่ือแจง้วิธีการลงคะแนนเสียงแลว้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามประเด็นต่างๆ และแสดง
ความคิดเห็น 

เม่ือไม่มีผูใ้ดสอบถาม ประธานฯ จึงไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบว่าเอกสารท่ีใชใ้นการประชุมในวนัน้ีบริษทัฯได้
จดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้ก่อนล่วงหนา้เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้   

และก่อนเร่ิมวาระการประชุม ประธานฯ ไดร้ายงานความคืบหน้าเก่ียวกับนโยบายการต่อตา้นการทุจริตท่ี
บริษทัฯ ไดด้ าเนินการไปแลว้ ดงัน้ี  

“สืบเน่ืองจากการประกาศเจตนารมณ์เพื่อเป็นแนวร่วมต่อตา้นคอร์รัปชนัของภาคเอกชนไทย  เม่ือปี 2563 และ
การน าส่งแบบประเมิน 71ขอ้ตามหลกัเกณฑข์องคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทย ในปี 2564 บริษทัฯ 
ไดรั้บการรับรองใหเ้ขา้เป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อตา้นคอร์รัปชนั ของภาคเอกชนไทย แลว้” 

เม่ือจบการรายงานความคืบหน้าเก่ียวกับนโยบายการต่อตา้นการทุจริต ประธานฯ จึงไดเ้ร่ิมการประชุม ตาม
ระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี 

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

ระหว่างการประชุมวาระน้ี  ได้มีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมเพิ่ม 2 ราย นับจ านวนหุ้นได้  
753,100 หุ้น รวมผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 69 ราย รวมจ านวนหุ้นทั้งหมดในวาระน้ี 
1,802,422,159 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 83.7086 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั ไม่นบัรวมหุน้ซ้ือคืน 

ประธานฯ ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 ซ่ึงประชุม
เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2564 ตามท่ีไดส่้งส าเนารายงานการประชุมให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ีแลว้ 
ในเอกสารแนบ 1  

เม่ือไม่มีผูใ้ดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระท่ี 1 พิจารณา
รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2564  

ประธานฯ แจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบว่า วาระน้ีตอ้งผ่านมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเสียงขา้งมาก อนุมติัรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 ซ่ึง
ประชุมเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2564 โดยมีผลการลงคะแนนดงัน้ี 
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เห็นดว้ย 1,802,322,459 เสียง  คิดเป็น   99.9945%  
ไม่เห็นดว้ย  0 เสียง  คิดเป็น     0.0000% 
งดออกเสียง 99,700 เสียง  คิดเป็น     0.0055% 
บตัรเสีย 0 เสียง       คิดเป็น     0.0000% 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2564  

            ประธานฯ ไดม้อบหมายให้นายกริช ล้ีถาวร M&A Executive รายงานผลการด าเนินงานส าหรับผลงานบริษทัฯ
ประจ าปี 2564 และเม่ือเสนอรายงานจบแลว้ประธานฯ เสนอใหท่ี้ประชุมรับทราบรายงานดงักล่าว โดยมีรายละเอียดดงั
ปรากฏในรายงานประจ าปีท่ีส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ีแลว้ 

            ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมฯ สอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น 

นายอนุกูล ปิยะธนานุกูล ผูถื้อหุน้ไดส้อบถามดงัน้ี  

1. สงครามรัสเซีย ยเูครนส่งผลกระทบต่อยอดขาย และห่วงโซ่อุปทานของบริษทัฯ หรือไม่และทางบริษทัฯ มี
วิธีการด าเนินการอยา่งไรหากปัญหาน้ียดืเยื้อต่อไป 

2. เน่ืองจากบริษทัฯ มีโรงงานแห่งหน่ึงตั้งอยู่ในประเทศสโลวาเกีย จึงขอทราบว่า สงครามขา้งตน้จะกระทบ
ต่อการด าเนินธุรกิจในประเทศสโลวาเกียหรือไม่ และขอทราบการจดัการปัญหาดว้ย 

3. ปัญหาเร่ืองขาดแคลน Chip จะส่งผลกระทบต่อบริษทัฯ หรือไม่ และบริษทัฯ บริหารความเส่ียงเร่ืองน้ี
อยา่งไร 

4. ทางบริษทัฯ สามารถส่งผา่นตน้ทุนเน่ืองจากการเพิ่มขึ้นของวตัถุดิบไดห้รือไม่ 

นายสมชาย สิริปัญญานนท ์President – Subsidiary and Business Development ไดช้ี้แจงเป็นรายขอ้ดงัน้ี 

1.  สงครามรัสเซีย ยูเครน ไม่ไดมี้ผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานของบริษทัฯ  เน่ืองจากบริษทัฯ ไม่ไดมี้การ
สั่งซ้ือวตัถุดิบจากประเทศทั้งสอง รวมทั้ง suppliers ของบริษทัฯ ก็ไม่ไดมี้การสั่งวตัถุดิบเช่นกนั บริษทัฯ ไม่
มีลูกคา้จากทั้งสองประเทศ Tohoku Solutions มีลูกคา้อยู่หน่ึงรายแต่มียอดขายน้อยมาก บริษทัฯ ไดมี้ค าสั่ง
ซ้ือวตัถุดิบสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าระยะยาว 12-18 เดือน ถ้าสงครามยืดเยี้อก็ไม่น่าจะมี
ผลกระทบ อยา่งไรก็ตามบริษทัฯ มีการติดตามราคาวตัถุดิบ 

2. โรงงานท่ีสโลวาเกียยงัคงด าเนินการไดต้ามปกติไม่มีผลกระทบทางดา้นลบ ดา้นบวกเรามีแรงงานมาท างาน
มากขึ้นเพื่อรองรับการขยายตึกใหม่ท่ีก าลงัจะเสร็จ บริษทัฯ มีนโยบายไม่ยุง่เก่ียวกบัการเมือง 

3. ปัญหาการขาดแคลน chip ยงัเป็นปัญหาทัว่โลกซ่ึงบริษทัฯไดมี้การแกไ้ขตั้งแต่ปีท่ีผ่านมาคือการแก้ปัญหา
ระยะยาว บริษทัฯ ใหลู้กคา้สั่งซ้ือสินคา้ล่วงหนา้ 12-18 เดือน ซ่ึงท าใหบ้ริษทัฯ สามารถทราบความตอ้งการ
ล่วงหนา้ไดร้ะยะยาว ส่วนการแกปั้ญหาระยะสั้น ยงัคงตอ้งมีการเฝ้าติดตาม ซ่ึง ณ ขณะน้ีมีสัญญาณเก่ียวกบั 
supply chain เร่ิมดีขึ้น และบริษทัฯ ไดมี้การเพิ่มจ านวน Supplier ในหลายๆ ท่ีซ่ึงจะท าใหมี้วตัถุดิบเขา้มาให้
บริษทัฯ ไดม้ากขึ้น 
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4. นายกริช ล้ีถาวร M&A Executive ไดช้ี้แจงส าหรับค าถามขอ้ 4: บริษทัฯ สามารถส่งผ่านตน้ทุนของวตัถุดิบ

ท่ีเพิ่มขึ้นใหก้บัลูกคา้ได ้โดยส่วนท่ีเพิ่มขึ้นนั้นจะเขา้มาเป็นรายไดรั้บของบริษทัฯ 

นายทองทศ แพงลาด อาสาพิทกัษสิ์ทธิผูถื้อหุน้รับมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ไดส้อบถามวา่จาก
เหตุการณ์ความขดัแยง้ระหว่างรัสเซียกบัยูเครน ท่ีน่าจะท าให้วตัถุดิบในการผลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขาดแคลนมาก
ขึ้นจากท่ีขาดแคลนอยู่แลว้ จะกระทบกบัความเส่ียงจากการขาดแคลนชิปอิเล็กทรอนิกส์ท่ีจะส่งผลต่อการด าเนินงาน
ของบริษทัฯ และเป้าหมายการเติบโตของรายได ้24,000 ลา้นบาทในปี 2565 อยา่งไร และบริษทัฯมีแนวทางการจัดการ
ความเส่ียงดงักล่าวอยา่งไรและยงัคงเป้าหมายรายได ้24,000 ลา้นบาทในปี 2565ดงัเดิมหรือไม่ 

นายสมชาย สิริปัญญานนท ์ President – Subsidiary and Business Development ได้ช้ีแจงว่าบริษัทฯ ไม่ได้รับ
ผลกระทบจากสงครามรัสเซียกบัยูเครน ในส่วนของ Chip ขาดแคลนยงัคงเป็นความทา้ทาย แต่นโยบายท่ีบริษทัฯได้
ด าเนินการยงัไดรั้บผลส าเร็จอยู ่ส่วนเป้าหมาย 24,000 ลา้นบาทนั้นบริษทัฯ คิดวา่ยงัสามารถท าตามเป้าหมายท่ีวางไวไ้ด้
เน่ืองจากปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับค าสั่งซ้ือเต็มตลอดถึงส้ินปี 2565 แล้ว ยอดขายไตรมาส 1 ท่ีผ่านมาก็เป็นไปตาม
เป้าหมาย แต่ก็ยงัมี backlog จ านวนหน่ึงท่ีส่งมอบไม่ทนัอนัเน่ืองจากขาดแคลน chip 

นายอนุพงศ ์สันตะวานนท ์ ผูถื้อหุน้ไดส้อบถามดงัน้ี 

1.  ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารท่านก่อนเคยให้ข่าวว่าจะสร้างผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีเป็นของ SVI เอง (SVI Brand) ทั้งท่ี 
ยอดขายยงัไม่ถึง 1,000 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา นโยบายน้ียงัจะยงัคงอยู่หรือไม่ และขณะน้ีมีความคืบหน้า
ใกลเ้คียงความจริงเพียงไร และเป็นผลิตภณัฑ์ในกลุ่มไหน ไม่แน่ใจว่าเป็นตวัเพิ่มความเร็ว ใน Transceiver จาก 
2 Gigเป็น 200-300 Gig ใน Big data centre หรือไม่ หรือเป็นผลิตภณัฑเ์ปล่ียนน ้าทะเลเป็นน ้าจืด 

2. ยอดขายท่ีตั้งเป้าปี 2022 ไว ้750 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ขณะน้ี มี backlog มากนอ้ยเพียงไร และจะมาจากการ
เติบโตของยอดขายใน กลุ่มผลิตภณัฑ ์5G และผลิตภณัฑใ์นกลุ่ม wind energy คิดเป็นสัดส่วนอยา่งละเท่าไรของ
ยอดขาย 

3. ก าลงัการผลิตทั้งใน และ ต่างประเทศขณะน้ีอยู่ท่ีร้อยละเท่าไร สามารถรองรับยอดขายไดเ้ท่าไร  และในอนาคต
อนัใกลจ้ าเป็นตอ้งเพิ่มก าลงัการผลิตเพื่อรองรับยอดขายก่ีลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา รวมทั้งวางแผนเพิ่มก าลงั
การผลิตในประเทศ และต่างประเทศในสัดส่วนเท่าไร อยา่งไร 

4. การซ้ือบริษทั โทโฮคุ Pioneer เขา้มานั้น นอกจากช่วยลดต้นทุนการผลิตแล้ว ยงัสามารถท าให้ Synergy กับ 
ธุรกิจปัจจุบนัของบริษทัฯ ทั้งในและต่างประเทศ หรือไม่ อยา่งไร อีกทั้งยงัจะคาดหวงัยอดขายจากบริษทั  
โทโฮคุ Pioneer ในปีน้ีเท่าไร 

5. การขายหุ้น SVI Hungary สัดส่วน 49% ให้แก่ GmbH& ESCHA มีจุดประสงค์ใด การท าเช่นน้ีจะสร้างการ
เติบโตให ้กบั บริษทัยอ่ยในยโุรป อยา่งไร 

6. ท่านรักษาการกรรมการผูจ้ดัการคนปัจจุบนัจะด ารงต าแหน่งอีกนานหรือไม่ และอดีตประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร
ท่ีเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่จะกลบัมาด ารงต าแหน่งเดิมหรือไม่ 

ประธานฯ  นายสมชาย สิริปัญญานนท ์President – Subsidiary and Business Development และนายกริช ล้ีถาวร
ไดช้ี้แจงเป็นรายขอ้ดงัน้ี 
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1. นายสมชาย สิริปัญญานนท์ President – Subsidiary and Business Development ช้ีแจงว่าในส่วนของ 5G 
ยงัคงอยู่ในแผนพฒันาผลิตภณัฑ์ของบริษทัฯ อยู่ เน่ืองจากเป็นโครงการท่ีใชร้ะยะเวลา 2 ปีขึ้นไป ดงันั้นจึง
ยงัคงอยู่ในกระบวนการอยู่ โดยหลกัจะเป็นการเขา้ไปใน Optical Product เพื่อเพิ่มความเร็วใน transceiver 
และนอกจากน้ีเรายงัเน้นในเร่ือง cloud computing, big data บริษทัฯ มีลูกคา้ท่ีมีความตอ้งการจ านวนมาก
โดยบริษทัฯ มี know-how ค่อนขา้งมาก และในปีน้ีบริษทัฯ เพิ่มก าลงัการผลิตค่อนขา้งสูง 

2. นายกริช ล้ีถาวร M&A Executive ไดช้ี้แจงว่า backlog ทั้งปีมีเกินกว่า 650 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ส่วน
การเติบโต 5G มียอดขายเกิน 50 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา และในปี 2565 จะมียอดขายอีก 50 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา รวมเป็นยอดขาย 100 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ในส่วนผลิตภณัฑ์ในกลุ่ม wind energy มี
สัดส่วนร้อยละ 3-4 แต่สัดส่วนท่ีจะมีการเติบโตคือในส่วนของ 5G Industrial Camera, Tohoku Solutions 
และ Automotive ท่ีเขา้ไปในลูกคา้ญ่ีปุ่ น และ EV ซ่ึงทั้งหมดน้ีจะท าให้บริษทัฯ เติบโต ได้ถึง 750 ล้าน
เหรียญสหรัฐอเมริกา  

3. นายสมชาย สิริปัญญานนท์ President – Subsidiary and Business Development ช้ีแจงว่าก าลงัการผลิตของ
บริษทัฯ สามารถรองรับยอดขาย 750 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยส่วนใหญ่การผลิตจะอยูท่ี่ประเทศไทย  
และเพื่อรองรับยอดขาย 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาในปีหน้า บริษทัฯได้ลงทุนเพิ่ม line SMT เพื่อ
รองรับเทคโนโลยใีหม่ๆ  ส่วนการผลิตในประเทศ (รวมโทโฮกุ ดว้ย) จะเป็นร้อยละ 70 และในต่างประเทศ
อีกร้อยละ 30  

4. นายกริช ล้ีถาวร M&A Executive ไดช้ี้แจงว่า การซ้ือโทโฮกุ เขา้มานั้น จะท าให้เกิด synergy ในส่วนของ 
vertical integration เน่ืองจากโทโฮกุสามารถช่วยในการผลิตช้ินส่วน โลหะ และ พลาสติกให้แก่กลุ่มเอสวี
ไอ และเพิ่มก าไรเบ้ืองต้นประมาณร้อยละ 1.5 นอกจากน้ีบริษทัฯได้รับ know-how และช่วยให้บริษทัฯ 
สามารถเข้าไปในตลาดท่ีประเทศญ่ีปุ่ นได้ด้วย ยอดขายของโทโฮกุปีน้ีประมาณ 50 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา  

5. นายกริช ล้ีถาวร M&A Executive ไดช้ี้แจงว่าลูกคา้บางรายของ SVI Hungary มียอดขายเพิ่มขึ้นและมีความ
ตอ้งการผลิตท่ีเพิ่มขึ้น จึงมีความจ าเป็นท่ีตอ้งยา้ยฐานการผลิตของลูกคา้เหล่าน้ีไปท่ี SVI Slovakia ท าให้
ยอดขายท่ี SVI Hungary ลดลง ซ่ึงต่อมา GmbH& ESCHA มีความสนใจท่ีจะลงทุนใน SVI Hungary โดย
จะเพิ่มธุรกิจใหม่ๆ เขา้ไปใน SVI Hungary และจะลงทุนในอุปกรณ์ เคร่ืองจกัรเพิ่มขึ้นดว้ย บริษทัฯ จึงได้
พิจารณาขายหุน้ให ้GmbH& ESCHA  

6. ประธานฯ เขา้ใจว่าท่านผูถื้อหุ้นหมายถึงคุณพงษศ์กัด์ิ โล่ห์ทองค า จึงช้ีแจงว่าเม่ือคุณพงษศ์กัด์ิ โล่ห์ทองค า
ไดล้าออกไปเม่ือตน้ปี 2564 บริษทัฯ ก็ไดแ้ต่งตั้งคุณสมชาย สิริปัญญานนท ์เป็น กรรมการผูจ้ดัการ ต่อมา
คุณสมชาย สิริปัญญานนท์ เกษียณอายุ เม่ือต้นปี 2565 บริษัทฯ จึงได้แต่งตั้ ง Mr. Verne เป็นรักษาการ
กรรมการผูจ้ดัการตั้งแต่วนัท่ี 5 มกราคม 2565 ปัจจุบนัต าแหน่งเดิมของคุณพงษ์ศกัด์ิ โล่ห์ทองค า ยงัไม่มี
การแต่งตั้งผูใ้ดมาแทน และคณะกรรมการอยู่ในระหว่างการพิจารณาเร่ืองน้ีรวมถึงเร่ืองโครงสร้างองค์กร 
ซ่ึงจะไดน้ าค าถามของผูถื้อหุ้นเขา้ไปหารือในคณะกรรมการดว้ย ส่วนคุณสมชาย สิริปัญญานนท์ แมจ้ะ
เกษียณอายไุปแลว้ก็ยงัท างานในบริษทัฯ ในต าแหน่ง President – Subsidiary and Business Development  
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นาย จารุชาติ แร่ทอง ผูถื้อหุน้ไดส้อบถามดงัน้ี 

1. อตัราก าไรขั้นตน้ปีน้ีจะอยูท่ี่เท่าไหร่ 
2. ผลกระทบจากสงครามในยเูครนกระทบอยา่งไร ในปีน้ีมีการชะลอค าสั่งซ้ือแลว้บา้ง ไหม 
3. โรงงานในกมัพูชาจะใชก้ าลงัการผลิตท่ีเท่าไหร่ในปีน้ี 
4. การขาดแคลนชิปส าหรับ SVI เป็นอยา่งไรบา้ง 

นายกริช ล้ีถาวร M&A Executive ไดช้ี้แจงเป็นรายขอ้ดงัน้ี 
1. อตัราก าไรขั้นตน้อยูป่ระมาณร้อยละ 9-10 
2. สงครามในยเูครนกระทบไม่มีผลกระทบต่อบริษทัฯ 
3. ยอดขายอยูท่ี่ประมาณ 75 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
4. การขาดแคลนชิป ไดมี้การตอบไปแลว้ขา้งตน้ 

นาย ธนบูรณ์ ทองบวัศิริไล  ผูถื้อหุน้ไดส้อบถามดงัน้ี 
1. ปีน้ีจะยงัรักษา GPM (Gross Profit Margin) / NPM (Net Profit Margin) ไดเ้ทียบเท่ากบัปลายปีท่ีแลว้หรือไม่ 
2. ปีน้ี Tohoku ท่ีซ้ือมาจะขาดทุนหรือก าไร  

นายกริช ล้ีถาวร M&A Executive ไดช้ี้แจงเป็นรายขอ้ดงัน้ี 

1. ปลายปีท่ีแลว้ไดบ้ริษทัฯ ไดมี้การเก็บ pass through cost จากลูกคา้ส่งผลให้ยอดขายเพิ่มขึ้นค่อนขา้งมาก และจะ
มีผลกบั Gross Margin ค่อนขา้งเยอะ ในปีน้ีบริษทัฯ ยงัคงได ้pass through cost จากลูกคา้เช่นเดิม แต่มีผลจาก
ต้นทุนท่ีสูงขึ้นท่ีบริษทัฯ ได้ท าการผลิตวตัถุดิบท่ีได้ซ้ือเขา้มา ดังนั้น Gross Margin จะค่อนขา้งผนัผวน โดย 
GPM (Gross Profit Margin) ทั้งปี น่าจะอยูป่ระมาณร้อยละ 9-10  

2. ปีน้ี Tohoku ท่ีซ้ือมาจะมีผลก าไร 

นาย สิทธิศกัด์ิ ปุยอ๊อก ผูถื้อหุน้ไดส้อบถามวา่ SVI ได ้ด าเนินงานตาม model business แบบ BCG  อยา่งไรบา้ง 
ซ่ึงประธานฯ เขา้ใจวา่ BCG คอื Bio Circular Green ซ่ึงช้ีแจงวา่ BCG รัฐบาลใหก้ารส่งเสริม และจะช่วยสร้างความ
ยัง่ยนื โดยอยูใ่นนโยบายของบริษทัฯ และหากมีความคืบหนา้ก็จะมาแจง้ใหผู้ถื้อหุ้นไดรั้บทราบ  

ประธานฯ แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบวา่วาระน้ีไม่ตอ้งมีการออกเสียงลงคะแนน 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ถือว่าวาระน้ีท่ีประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ 
ประจ าปี 2564  

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี 

ระหว่างการประชุมวาระน้ี  ไดมี้ผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย นบัจ านวนหุ้นได ้100 หุ้น รวมผูถื้อหุ้นเขา้
ร่วมประชุมดว้ยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 70 ราย รวมจ านวนหุ้นทั้งหมดในวาระน้ี 1,802,422,259 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 83.7086 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั ไม่นบัรวมหุน้ซ้ือคืน 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้นายตรีขวญั บุนนาค ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูร้ายงานสรุปต่อท่ี
ประชุมเพื่อพิจารณาเก่ียวกบังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 



หนา้ 8 ของ 15 

โดยไดร้ายงานว่างบการเงินท่ีเสนอต่อท่ีประชุมน้ีไดผ้่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริษทัฯ และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดัแลว้ ซ่ึงคณะกรรมการได้พิจารณาแลว้ มี
ความเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวแสดงข้อมูลท่ีครบถ้วน และเช่ือถือได้ สอดคล้องกับมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรอง
โดยทัว่ไป รวมทั้งกฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมติังบการเงินประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ท่ี
ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี และผา่นการอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ โดยมีรายละเอียดดงัปรากฏใน
รายงานประจ าปีท่ีส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ีแลว้ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมฯ สอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น 

นายทองทศ แพงลาด อาสาพิทกัษสิ์ทธิผูถื้อหุน้ รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ไดส้อบถามวา่ 
จากหมายเหตุประกอบงบการเงินหนา้ 29 บริษทัฯ มีลูกหน้ีการคา้ท่ีคา้งนานเกิน 12 เดือนจ านวน 30.47ลา้นบาท (บริษทั
ฯใหสิ้นเช่ือปกติ 30-90 วนั) การคา้งช าระดงักล่าวจากการวิเคราะห์เกิดจากสาเหตุอะไร มีโอกาสเป็นหน้ีเสียตอ้งตดัเป็น
หน้ีสูญประมาณร้อยละเท่าใด บริษทัฯ มีแนวทางในการติดตามแกไ้ขอยา่งไร 

           นายอพิรักษ ์แสงส่ี  ผูอ้  านายการฝ่ายบญัชีและการเงิน ช้ีแจงว่าลูกหน้ีการคา้รายดงักล่าวซ่ึงบริษทัฯ มียอดสั่งซ้ือ
สินคา้จากลูกหน้ีนั้นดว้ย ซ่ึงอยูร่ะหวา่งการตรวจสอบรายละเอียดระหวา่งเจา้หน้ีและลูกหน้ี คาดวา่ประเด็นน้ีจะสามารถ
จบไดใ้นไตรมาส 2/2565 ซ่ึงจะไม่มียอดหน้ีเสียท่ีจะตอ้งตดัหน้ีสูญ โดยบริษทัฯ มีกระบวนการตรวจสอบและติดตาม
หน้ีจากลูกหน้ีทุกรายอยูแ่ลว้  

เม่ือไม่มีผูใ้ดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระท่ี 3 พิจารณา 
อนุมติังบการเงินประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ท่ีผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี 

ประธานฯ แจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบว่าวาระน้ีตอ้งผ่านมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

ท่ีประชุมมีมติเสียงขา้งมากอนุมติังบการเงินประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ซ่ึงไดผ้า่นการตรวจสอบ
จากผูส้อบบญัชีอิสระและไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ ตามท่ีประธานเสนอทุกประการ  โดยมีผลการ
ลงคะแนนดงัน้ี 

เห็นดว้ย            1,802,419,559               เสียง  คิดเป็น   99.9999%  
ไม่เห็นดว้ย  0 เสียง  คิดเป็น     0.0000% 
งดออกเสียง 2,700 เสียง  คิดเป็น     0.0001% 
บตัรเสีย 0 เสียง       คิดเป็น     0.0000% 
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วาระที่ 4 รับทราบการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนต าแหน่งกรรมการที่ว่างลง 

ประธานฯ แจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่าเน่ืองจากนายพงษศ์กัด์ิ โล่ห์ทองค า กรรมการและประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร
ไดแ้สดงความประสงคล์าออกจากการเป็นกรรมการบริษทัฯ ก่อนครบวาระ โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2564 ซ่ีง
ไดมี้การแจง้การลาออกดงักล่าวให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2564 เม่ือวนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ 2564  รับทราบ
แลว้นั้น ซ่ึงยงัไม่ไดมี้การแต่งตั้งกรรมการใหม่มาแทนท่ีนายพงษศ์กัด์ิ โล่ห์ทองค า  

นอกจากน้ี  นางประถมาภรณ์ สวสัด์ิชูโต กรรมการและกรรมการอิสระก็ไดแ้สดงความประสงคล์าออกจากการ
เป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้ งแต่วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2564 ซ่ีงได้มีการแจ้งการลาออกดังกล่าวให้ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 6/2564 เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2564  รับทราบแลว้ ซ่ึงยงัไม่ไดมี้การแต่งตั้งกรรมการใหม่
มาแทนท่ีนางประถมาภรณ์ สวสัด์ิชูโต 

  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจึงไดส้รรหาบุคคลผูมี้ความรู้ความสามารถและความเหมาะสม
เพื่อมาเป็นกรรมการบริษทัฯ แทนต าแหน่งกรรมการท่ีว่างลง และเน่ืองจากไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอรายช่ือผูท้รงคุณวุฒิมายงั
บริษัทฯ ตามท่ีประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ท่ีประชุม
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จึงได้พิจารณาเสนอให้อนุมัติแต่งตั้ งนายราล์ฟ โรเบิรต ไทย ์เป็น
กรรมการบริษทัฯ แทนนายพงษศ์กัด์ิ โล่ห์ทองค า กรรมการท่ีลาออกก่อนครบวาระ และแต่งตั้งให้นายราลฟ์ โรเบิรต 
ไทย ์เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบดว้ยโดยให้มีผลตั้งแต่วนัท่ี 20 มกราคม 2565 เน่ืองดว้ยนายราลฟ์ โร
เบิรต ไทย ์เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถประสบการณ์ทางดา้นบญัชี มีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบันิยามกรรมการอิสระของ
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ สามารถให้ความเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์เก่ียวขอ้ง ไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม
ตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชน ไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บความไวว้างใจให้บริหาร
จดัการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุ้นตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละไม่เป็นผูบ้ริหารในกิจการ
ท่ีมีผลประโยชน์ขดัแยง้กบับริษทัฯ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขนัทางการคา้กบับริษทัฯ  โดยคณะกรรมการก็ไดอ้นุมติั
แต่งตั้งนายราล์ฟ โรเบิรต ไทย์ เป็นกรรมการบริษทัฯ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบดว้ยโดยให้มีผลตั้งแต่
วนัท่ี 20 มกราคม 2565 ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนโดยให้มีวาระเท่ากบัวาระท่ี
เหลืออยู่ของกรรมการท่ีลาออกก่อนครบก าหนดตามวาระ ซ่ีงเป็นไปตามระเบียบของกรมพฒันาธุรกิจการคา้เก่ียวกบั
การแต่งตั้งกรรมการ ประวติัโดยยอ่ของกรรมการบริษทัฯไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ล่วงหนา้แลว้ 

อน่ึง บริษทัฯ ยงัมีต าแหน่งกรรมการวา่งอีก 1 ต าแหน่งท่ียงัไม่สามารถหาบุคคลท่ีเหมาะสมมาแทนนางประถมา
ภรณ์ สวสัด์ิชูโต ท่ีลาออกไปก่อนครบวาระได ้คณะกรรมการจึงขอสงวนสิทธิการแต่งตั้งกรรมการใหม่ท่ีจะมาแทน
นางประถมาภรณ์ สวสัด์ิชูโต น้ีไวใ้ห้คณะกรรมการพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งจนกว่าจะหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม
เขา้มาเป็นกรรมการใหม่  

ประธานฯ แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบวา่วาระน้ีไม่ตอ้งมีการออกเสียงลงคะแนน 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ถือว่าวาระน้ีท่ีประชุมรับทราบการแต่งตั้ งกรรมการบริษทัแทน
ต าแหน่งกรรมการท่ีวา่งลง 
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วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัติแต่งต้ังกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ประธานฯไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมว่าตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั กรรมการ
จ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมดของบริษทัฯ ต้องออกจากต าแหน่งในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี  ทั้งน้ีกรรมการซ่ึงพน้ต าแหน่งตามนยัน้ีอาจไดรั้บเลือกให้กลบัมาด ารงต าแหน่งกรรมการอีกได้ ประธานฯ จึง
แจง้ต่อท่ีประชุมวา่  ณ ปัจจุบนั คณะกรรมการบริษทัมีกรรมการจ านวนทั้งหมด 6 ท่าน ดงันั้น การประชุมใหญ่สามญัผู ้
ถือหุน้คร้ังน้ี กรรมการซ่ึงครบก าหนดตอ้งออกตามวาระ จ านวน 2 ท่าน ไดแ้ก่ 

1. นายโสภณ บุณยรัตพนัธ์ุ  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
2. 
 

นายราลฟ์ โรเบิรต ไทย ์   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ          

ประธานฯได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ
เหมาะสม เพื่อเขา้รับการพิจารณาตามกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาฯ เป็นการล่วงหนา้ระหวา่งวนัท่ี 16 
กันยายน 2564 ถึง 30 ธันวาคม 2564  ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.svi-hq.com) และระบบข่าวของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอรายช่ือผูท้รงคุณวุฒิมายงับริษทัฯ 

ประธานฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัให้แต่งตั้งนายโสภณ บุณยรัตพนัธ์ุ และนายราลฟ์ โรเบิรต ไทย ์  
กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง ซ่ึงการแต่งตั้งน้ีไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษทัแลว้ โดยทั้งสองท่านเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตาม
กฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชน ไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บความไวว้างใจใหบ้ริหารจดัการ
กิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุ้นตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละไม่เป็นผูบ้ริหารในกิจการท่ีมี
ผลประโยชน์ขดัแยง้กบับริษทัฯ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขนัทางการคา้กบับริษทัฯ  โดยนายโสภณ บุณยรัตพนัธ์ุ และ
นายราลฟ์ โรเบิรต ไทย ์ จะเป็นกรรมการอิสระดว้ย เน่ืองจากมีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบันิยามกรรมการอิสระของตลาด
หลกัทรัพยฯ์ และสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ประธานฯไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมฯ สอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น 

เม่ือไม่มีผูใ้ดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระท่ี 5 พิจารณา
อนุมติัแต่งตั้งกรรมการบริษทัฯ แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

ประธานฯแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบว่า วาระน้ีตอ้งผ่านมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

วาระย่อย 5.1 พจิารณาอนุมัติให้นายโสภณ บุณยรัตพนัธ์ุกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 
ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันทแ์ต่งตั้งนายโสภณ บุณยรัตพนัธ์ุกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง โดยมี

ผลการลงคะแนนดงัน้ี 
เห็นดว้ย     1,802,422,259 เสียง  คิดเป็น     100.0000% 
ไม่เห็นดว้ย                     0 เสียง  คิดเป็น           0.0000% 
งดออกเสียง                     0 เสียง  คิดเป็น          0.0000% 

    บตัรเสีย                      0 เสียง       คิดเป็น           0.0000% 
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วาระย่อย 5.2 พจิารณาอนุมัติให้นายราล์ฟ โรเบิรต ไทย์ กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง  
ท่ีประชุมมีมติเสียงขา้งมากแต่งตั้ง นายราลฟ์ โรเบิรต ไทย ์กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง  โดยมี

ผลการลงคะแนนดงัน้ี 
เห็นดว้ย   1,802,419,559 เสียง  คิดเป็น      99.9999% 
ไม่เห็นดว้ย                    0 เสียง  คิดเป็น           0.0000% 
งดออกเสียง              2,700 เสียง  คิดเป็น          0.0001% 

    บตัรเสีย                     0 เสียง       คิดเป็น           0.0000% 

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 

ประธานฯได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวน
ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 ซ่ึงได้ท าการเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนในปีท่ีผ่านมาทั้ งท่ีเป็นตัวเงินและ
ผลประโยชน์อ่ืนใด ค่าตอบแทนเฉล่ียท่ีปฏิบติัอยูใ่นอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจท่ีมีขนาดของรายไดแ้ละผล
ประกอบการท่ีใกล้เคียงกัน ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ผลการปฏิบัติงานภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการและภาวการณ์เศรษฐกิจโดยรวมเห็นสมควรน าเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 
เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบลา้นบาทถว้น) ซ่ึงมากกว่าค่าตอบแทนกรรมการท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อ
หุ้นประจ าปี 2564 ไดอ้นุมติัไวท่ี้ 9,000,000 บาท (เกา้ลา้นบาทถว้น) เป็นจ านวน 1,000,000 (หน่ึงลา้นบาทถว้น) เน่ือง
ดว้ยบริษทัฯ อาจจะมีการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม ทั้งน้ีไม่รวมถึงสวสัดิการท่ีใหก้บัพนกังานทัว่ไป 

ค่าตอบแทนกรรมการไดแ้ก่ ค่าตอบแทนประจ าปี เบ้ียประชุม โบนสั ไม่มีสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ  

ประธานฯ เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมฯ สอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น 

นายทองทศ แพงลาด อาสาพิทกัษ์สิทธิผูถื้อหุ้น รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ไดส้อบถาม 
ดงัน้ี 

1. ในการจดัท าตารางค่าตอบแทนและค่าเบ้ียประชุม อยากใหเ้พิ่มปีท่ีขออนุมติักบัปีท่ีผา่นมา (ปี2565/ปี2564) 
2. ขอใหเ้พิ่มขอ้มูล ค่าตอบแทนรวมของกรรมการท่ีไดจ่้ายจริงของปีท่ีผา่นมา (ปี2564) 

นายฐาภพ คล่ีสุวรรณ เลขานุการบริษทั ไดต้อบช้ีแจง ดงัน้ี 
1. บริษทัฯ จะด าเนินการตามท่ีให้ขอ้เสนอแนะ และไดช้ี้แจงว่าค่าตอบแทนและเบ้ียประชุมปีท่ีผ่านมา

ไดมี้การเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีแลว้ 
2. บริษทัฯ จะด าเนินการตามท่ีใหข้อ้เสนอแนะ และค่าตอบแทนรวมของกรรมการท่ีไดจ่้ายจริงของปีท่ี

ผา่นมาไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในรายงานประจ าปีแลว้ 

เม่ือไม่มีผูใ้ดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระท่ี 6 พิจารณา
อนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 

ประธานฯแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบว่า วาระน้ีตอ้งผ่านมติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ และมีมติดว้ยเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ประชุม และมีสิทธิ
ลงคะแนนอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี  2565 ตามท่ีประธานฯ เสนอโดยมีผลการลงคะแนนดงัน้ี 

เห็นดว้ย   1,802,422,259 เสียง  คิดเป็น     100.0000% 
ไม่เห็นดว้ย                  0 เสียง  คิดเป็น         0.0000% 
งดออกเสียง                      0 เสียง  คิดเป็น      0.0000% 

    บตัรเสีย                     0 เสียง คิดเป็น          0.0000% 

วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2565 

ประธานฯ ขอให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูร้ายงานสรุปต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นโดยน าเสนอว่าตาม
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั ซ่ึงก าหนดให้ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบ
บญัชีของบริษทัฯ ทุกปี โดยผูถื้อหุ้นสามารถแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายเดิมให้ท าหน้าท่ีต่อไปอีกก็ได ้ทั้งน้ี จากการเสนอ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงมีกระบวนการคดัเลือกผูส้อบบญัชีส าหรับรอบปี 2565 และเสนอคณะกรรมการ
บริษทัฯ พิจารณาน าเสนอท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งส านักงานสอบบญัชีบริษทั ส านักงานอีวาย 
จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2565 ซ่ึงมีรายช่ือผูส้อบบญัชีและเลขทะเบียนผูส้อบบญัชี ดงัต่อไปน้ี 

1) นาย ชยพล ศุภเศรษฐนนท ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาติทะเบียนเลขท่ี 3972 หรือ 
2) นาง ก่ิงกาญจน์ อศวัรังสฤษฎ ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาติทะเบียนเลขท่ี 4496 หรือ 
3) นางสาว พิมพใ์จ มานิตขจรกิจ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาติทะเบียนเลขท่ี 4521 หรือ 
4) นางสาว รสพร เดชอาคม   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาติทะเบียนเลขท่ี 5659 หรือ 
5) นางสาว สุมนา พนัธ์พงษส์านนท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาติทะเบียนเลขท่ี 5872 หรือ 
6) นางสาว เกิดศิริ กาญจนประกาศิต ผูส้อบบญัชีรับอนุญาติทะเบียนเลขท่ี 6014 

โดยก าหนดให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงขา้งตน้เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษทัได ้และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานได ้ให้บริษทัส านักงาน อีวาย จ ากดั
จดัหาผูส้อบบญัชีอนุญาตอ่ืนของบริษทัส านักงาน อีวาย จ ากดั ท าหน้าท่ีตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษทัแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ได ้ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือขา้งตน้ ไม่มีความสัมพนัธ์หรือมีส่วนไดเ้สีย
กบับริษทัฯ บริษทัย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูเ้ก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็น อิสระใน
การตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ 

โดยมีค่าสอบบญัชีประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,700,000 บาท (สองลา้นเจ็ดแสนบาทถว้น) และมีค่า
สอบบญัชีพิเศษส าหรับสิทธิและประโยชน์ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล เป็นจ านวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหม่ืน
บาทถว้น) ค่าสอบบญัชีน้ีไม่รวมค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการตรวจสอบบญัชี [ค่าสอบบญัชีประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงินไม่
เกิน 2,600,000 บาท (สองลา้นหกแสนบาทถว้น) และมีค่าสอบบญัชีพิเศษส าหรับสิทธิและประโยชน์ยกเวน้ภาษีเงินได้
นิติบุคคล เป็นจ านวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) ค่าสอบบัญชีน้ีไม่รวมค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการ
ตรวจสอบบญัชี] ค่าตรวจสอบบญัชี ปี 2565 มากกวา่ค่าสอบบญัชีปี 2564 เป็นจ านวนเงิน 100,000 บาท (หน่ึงแสนบาท
ถว้น) เน่ืองจากบริษทัฯไดจ้ดัตั้ง บริษทั โทโฮกุ โซลูชัน่ส์ จ ากดั เป็นบริษทัยอ่ยเพิ่มขึ้น 
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บริษทั SVI Austria GmbH บริษทัย่อยในยุโรป และ บริษทัโทโฮกุ โซลูชัน่ส์ จ ากดั บริษทัย่อยในไทย มีผูส้อบ
บญัชีจากส านักงานในเครือเดียวกนั ส าหรับบริษทัย่อยอ่ืนๆ คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจดัท างบการเงินไดท้นั
ตามก าหนดระยะเวลา 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมฯ สอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น 

เม่ือไม่มีผูใ้ดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระท่ี 7 พิจารณา
อนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2565 

ประธานฯแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบว่าวาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ และมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2565 ตามท่ีประธานฯ 
เสนอโดยมีผลการลงคะแนนดงัน้ี 

เห็นดว้ย   1,802,419,559 เสียง  คิดเป็น       99.9999% 
ไม่เห็นดว้ย                2,700 เสียง  คิดเป็น         0.0001% 
งดออกเสียง                       0 เสียง  คิดเป็น      0.0000% 

    บตัรเสีย                      0 เสียง        คิดเป็น          0.0000% 

วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรผลก าไรและจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2564 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้ายกริช ล้ีถาวร M&A Executive เสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้โดยน าเสนอ
ว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ ซ่ึงไดรั้บอนุมติัโดยท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2553 เม่ือวนัท่ี 28 
เมษายน 2553 ไดก้ าหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่ต ่ากว่าร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิของงบการเงินรวมหลงัหักเงินส ารอง
ต่างๆ ทุกประเภท ท่ีกฎหมายและบริษทัก าหนดไว ้อย่างไรก็ตามอตัราการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะขึ้นอยู่กบัผลการ
ด าเนินงาน กระแสเงินสด แผนการลงทุน ฐานะการเงิน รวมถึงขอ้จ ากัดทางกฎหมายและความจ าเป็นอ่ืนๆ ในการ
บริหารงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

ในรอบปีบญัชี 2564 บริษทัฯ มีผลประกอบการจากงบการเงินรวม เป็นก าไรสุทธิจ านวน 1,407,622,421 บาท 
(หน่ึงพนัส่ีร้อยเจ็ดลา้นหกแสนสองหม่ืนสองพนัส่ีร้อยยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) และก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของ
บริษทัฯจ านวน 1,318,733,645 บาท (หน่ึงพนัสามร้อยสิบแปดลา้นเจ็ดแสนสามหม่ืนสามพนัหกร้อยส่ีสิบหา้บาทถว้น)  

ดว้ยบริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งส ารองเงินสดเก็บไวเ้พื่อใชใ้นการด าเนินงานและรองรับการเติบโตของบริษทัฯ 

คณะกรรมการเห็นควรเสนอท่ีประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้นอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2564 และจ่ายเงินปันผลเป็น

เงินสดส าหรับผลการด าเนินงานปี 2564 จ านวน 0.23 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินประมาณ 495.24 ลา้นบาท (ไม่นบัรวมหุ้น

ซ้ือคืน) หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 35.18 ของผลก าไรสุทธิจากการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ และร้อยละ 37.55 ของผล

ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานเฉพาะบริษทัฯ ส าหรับปี 2564โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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              เงินปันผลอตัราหุน้ละ 0.23 บาท จ่ายจากก าไรท่ีไดรั้บสิทธิประโยชน์จากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน
จากบตัรส่งเสริมเลขท่ี 1587 (2)/2558 โดยไดรั้บยกเวน้ภาษี 

 วนัท่ีไม่ไดรั้บสิทธิปันผล (XD) คือวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2565 

 ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) คือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2565  

 โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2565  

 ซ่ึงการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัฯ ไดจ้ดัสรรก าไรสุทธิส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อย
ละห้าของก าไรสุทธิ จนกว่าทุนส ารองจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนตามมาตรา 116 แห่ง
พระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากัด พ.ศ. 2535 เป็นท่ีเรียบร้อย รวมทุนส ารองตามกฎหมาย ณ ส้ินปี 2564 จ านวน 
231,204,338.10 บาท 

เม่ือเสนอรายละเอียดต่อผูถื้อหุ้นจบแล้ว ประธานฯ เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมฯ สอบถามประเด็นต่าง ๆ และ
แสดงความคิดเห็น 

 เม่ือไม่มีผูใ้ดซักถามแลว้ ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระท่ี 8 พิจารณาอนุมติั
การจดัสรรผลก าไรและจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2564 

ประธานฯ แจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบว่า วาระน้ีตอ้งผ่านมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

 ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรผลก าไรและจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ
ด าเนินงานปี 2564 ตามท่ีประธานฯเสนอโดยมีผลการลงคะแนนดงัน้ี 

เห็นดว้ย   1,802,422,259 เสียง  คิดเป็น     100.0000% 
ไม่เห็นดว้ย                  0 เสียง  คิดเป็น         0.0000% 
งดออกเสียง                      0 เสียง  คิดเป็น                    0.0000% 

    บตัรเสีย                     0 เสียง        คิดเป็น           0.0000% 
วาระที่ 9 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

นายทองทศ แพงลาด อาสาพิทกัษ์สิทธิผูถื้อหุ้น รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ไดส้อบถาม 
ดงัน้ี 

1. ขอทราบแผนงาน ทิศทางการด าเนินธุรกิจในปี 2565 ท่ีพอจะแจ้งให้ผูถื้อหุ้นทราบไดโ้ดยเฉพาะเร่ืองธุรกิจท่ี

เก่ียวกบัเทคโนโลย ี5G 

2. ปัจจุบนัเว็บไซต์ของบริษทัใช้ www.svi-hq.com แต่เว็บไซต์ท่ีระบุในหน้าขอ้มูลรายบริษทั/หลกัทรัพย ์ของ

ตลาดหลกัทรัพย ์เป็น http://www.svi.co.th ท าให้คนท่ีจะเขา้ใช้งาน/หาขอ้มูลของบริษทัฯ จากหน้าเว็บไซต์

ของตลาดหลกัทรัพย ์ไม่สามารถใชง้านได ้ขอใหบ้ริษทัฯ แจง้ตลาดหลกัทรัพยแ์กไ้ขดว้ย 

    นายสมชาย สิริปัญญานนท์ President – Subsidiary and Business Development ได้ช้ีแจงค าถามขอ้ 1 : แผน
ธุรกิจปี 2565 ธุรกิจ 5G บริษัทฯ คาดว่าจะมียอดขายเพิ่มขึ้น และส่วนท่ีจะเพิ่มมากจะเป็นพวก Cloud Computing, 

http://www.svi-hq.com/
http://www.svi.co.th/
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Bitcoin ซ่ึงมีค าสั่งซ้ือเพิ่มขึ้น 4-5 เท่า และมีธุรกิจ EV ท่ีมีความสนใจจะน าเขา้มา และบริษทัฯ มีแผนจะเปิดธุรกิจ Free 
Zone ส าหรับธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะส่วนธุรกิจส่ือสาร Satellite Communication, Control panel และ Wind 
Turbine อยูใ่นระหวา่งการด าเนินการซ่ึงอาจจะยงัไม่เห็นผลในปีน้ี 

นายฐาภพ คล่ีสุวรรณ เลขานุการบริษทั ไดช้ี้แจงค าถามขอ้ 2 : ในปัจจุบนัส าหรับ http://www.svi.co.th บริษทัฯ
ไดด้ าเนินการ Link เขา้ไปท่ี www.svi-hq.com ซ่ึงจะสามารถเขา้ถึงไดเ้ช่นกัน อย่างไรก็ตามบริษทัฯ อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการแจง้ทางตลาดหลกัทรัพยเ์พื่อเปล่ียนแปลงท่ีอยูเ่วบ็ไซตข์องบริษทัฯ ใหต้รงกนั 

นายธนบูรณ์ ทองบวัศิริไล สอบถามวา่บริษทัจะมีการ upload วีดีโอการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังน้ีขึ้น website บริษทั
หรือไม่ ซ่ึงนายฐาภพ คล่ีสุวรรณ เลขานุการบริษทั ได้ช้ีแจงว่าจะมีการupload วีดีโอการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังน้ีขึ้ น 
website บริษทัภายใน 14 วนั 

เม่ือไม่มีผูใ้ดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะท่ีไดก้รุณาสละเวลาเขา้ร่วม
ประชุมในวนัน้ีและแจง้ให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บทราบด้วยว่าคณะกรรมการและฝ่ายจดัการมีความมุ่งมัน่ ทุ่มเทท่ีจะท างาน
เพื่อให้บริษทัฯ มีความเจริญกา้วหน้า มีผลการด าเนินงานท่ีดี เป็นบริษทัท่ีมีการบริหารจดัการตามธรรมภิบาล เติบโต
อยา่งย ัง่ยนื และกา้วขึ้นเป็นบริษทัชั้นน าในธุรกิจอุตสาหกรรมในระดบัโลกต่อไป  

ประธานฯ กล่าวปิดประชุมเวลา  11.30 น.                                               

                        ตรวจทานโดย                                               บนัทึกการประชุมโดย 
                       
                      

                                                                                                   
              (นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์)                                         (นายฐาภพ คล่ีสุวรรณ) 

     กรรมการและประธานท่ีประชุม                                                          เลขานุการคณะกรรมการบริษทัฯ                                                      
               

http://www.svi.co.th/

